



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(ปีการศึกษา ๒๕๖๕)
ฉบับที่ ๓

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย ได้ข้ามผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้ตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับอัตราผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพิ่มจำนวนขึ้น อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลง เหตุดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ภาพรวมสถานการณ์การระบาดในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และประกอบกับคำสั่งจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานตัว และมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและ บุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ปีการศึกษา ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓ ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน

๑.๑ ให้จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบ Onsite หรือ รูปแบบผสมผสาน โดยผู้เข้าเรียน Onsite ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ จำนวน ๒ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๗ วัน แล้วเท่านั้น

กรณีนักศึกษาและบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องตรวจคัดกรอง โควิด-19 เบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๑.๒ หมู่เรียนที่มีนักศึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ป่วย พักรักษาตัว ณ ที่พักอาศัย จำนวน ๑๐ วัน หากงานอนามัยและสุขภาพิบาลได้ประเมินความเสี่ยงของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนแล้วว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้ทุกคนสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T (เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจเชื้อโควิด-19)

กรณีนักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการกักตัว ๑๐ วัน โดย ๕ วันแรก ให้กักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด และ ๕ วันหลัง ให้สังเกตอาการตนเอง ซึ่งสามารถ

ออกนอกพื้นที่...

ออกนอกพื้นที่พักอาศัยเพื่อไปทำธุระจำเป็น และให้นักศึกษามาเรียนหรือบุคลากรมาปฏิบัติงานได้ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T-T (เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ตรวจเชื้อโควิด-19) และต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ นับจากวันถัดจากวันที่
สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย เป็นวันที่ ๑ และหากมีอาการป่วยคล้ายหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ตรวจ ATK ทันที

๑.๓ การจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย กรณีที่มีการรวมกลุ่มกันของ
บุคคลเกิน ๑,๐๐๐ คน ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร โดยผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๒. การเข้าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาและบุคลากรต้องลงทะเบียนผ่านระบบคัดกรองก่อนเข้า - ออก ภายในอาคารต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

๓. การปฏิบัติตัวของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓.๑ นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด ๕ อันดับ คือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ปฏิบัติตัวตาม
มาตรการของจังหวัดสกลนครฉบับปัจจุบัน หากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วครบ ๒ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
หรือชนิด ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ใด ๆ ไม่ต้องกักตัว ให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และปฏิบัติตัว
ตามมาตรการ D-M-H-T-T (เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ตรวจเชื้อโควิด-19) อย่างเคร่งครัด

๓.๒ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19
และหรือมีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ต้องแจ้งข้อมูลมาที่ “ศูนย์บริหารจัดการความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” งานอนามัยและสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๑๓๗ ๑๙๘๔ ๐๖ ๔๖๕๔
๐๕๕๗ และ ๐๙ ๕๕๗๘ ๐๖๘๒

๓.๓ กรณีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ไม่ถือว่าเป็น
วันลา โดยให้ขออนุญาตอธิการบดี เพื่อปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ในระหว่างรักษาอาการ
เป็นเวลาไม่เกิน ๑๐ วัน พร้อมแนบเอกสารใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานพยาบาล เท่านั้น

๓.๔ กรณีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ถือว่าเป็นวันลา
โดยให้ขออนุญาตอธิการบดี เพื่อปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ในระหว่างรักษาอาการเป็นเวลา
ไม่เกิน ๕ วัน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการนั้น

ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร